

"ครูสภา"เตรียมพิจารณาข้อเสนอ"สภศ." แยกใบอนุญาตครูตามวิชาเอก

นำเสนอเมื่อ : 10 ก.พ. 2558

"ไพฑูริย์"พร้อมรับข้อเสนอสภาการศึกษา ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแยกตามสาขาวิชา
ซึ่งจะได้ออกแบบมาตรฐานมาสอนเด็ก

"ครูสภา"รับลูก"สภศ."ให้ตัวครูตามเอก

วันนี้ (10 ก.พ.) ศ.ดร.ไพฑูริย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า
ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สภศ.)
มีแนวคิดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
โดยต้องการให้แยกเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา
และมีมัธยมศึกษาตามสาขาวิชาเอกที่จบการศึกษา เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น นั้น เรื่องดังกล่าวตนพร้อมรับข้อเสนอของ สภศ.ไปพิจารณาอย่างแน่นอน
เนื่องจากคุรุสภาเองก็มีแนวคิดที่จะปรับปรุงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเช่นกัน
โดยเฉพาะการเปิดกว้างให้แก่วัยที่ไม่ได้จบสายครูได้เข้ามาเป็นครูอย่างหลากหลายมากขึ้น
ดังนั้นข้อเสนอที่อยากให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแยกตามสาขาวิชานั้นก็ต้องมาดูรายละเอียดด้วยว่าเกณฑ์มา
ตรฐานของผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างไรบ้าง อาทิ
ครูวิทยาศาสตร์ต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แบบไหน หรือต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
เพื่อเป็นบรรทัดฐานของการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่ใช่เรียนจบสาขาไหนก็ได้แล้วมาเป็นครู
แต่ผู้เรียนกลับไม่ได้รับการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะไม่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กดีขึ้นได้แต่อย่างใด

ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้แนวคิดที่อยากให้มีใบประกอบวิชาชีพครูเฉพาะทาง
โดยเฉพาะครูกลุ่มปฐมวัยนั้น คุรุสภาก็อยากจะทำบรรทัดฐานในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน เพราะเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กเล็ก
ดังนั้นครูที่มาสอนจึงต้องเป็นครูเฉพาะทาง เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่จดจำในสิ่งที่ครูสอน
หากปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ตั้งแต่เด็กเล็กก็จะเป็นเรื่องที่ดี แต่หากได้ใครก็ได้มาเป็นครู และไม่มีมาตรฐาน
เด็กก็จะถูกบ่มเพาะสิ่งไม่ดีตั้งแต่เล็กๆได้
ซึ่งการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะทางจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก

**“เคยมีการเสนอขอแยกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามสาขาวิชา และเฉพาะทางเมื่อ 4-5 ปีมาแล้ว
ซึ่งครั้งนั้นบอร์ดคุรุสภาเห็นวามยังไม่มีคามจำเป็นต้องปรับแก้ไข แต่ครั้งนี้คาดว่าจะมีการพิจารณาอย่างแน่นอน
เพราะปัจจุบันมีปัญหาขาดแคลนครูอย่างมาก”**ศ.ดร.ไพฑูริย์ กล่าว

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันอังคาร 10 กุมภาพันธ์ 2558